



การช่วยเหลือการสูญเสียรายได้ โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ ในช่วงโรคระบาด (PARP)

ข้อมูลทั่วไป

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) โดยโครงการ PARP ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่ผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรที่สูญเสียรายได้อย่างน้อยร้อยละ 15 ของรายได้รวมในช่วงปีปฏิทิน 2563 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะขึ้นอยู่กับเปรียบเทียบรายได้รวมของผู้ผลิตในปี 2563 โดยเทียบกับรายได้ในปี 2561 หรือ 2562 ตามที่ผู้ผลิตเลือก

โดยขณะนี้หน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PARP ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 2 มิถุนายน 2566

ปีที่เป็นเกณฑ์เทียบของโครงการ PARP

เพื่อมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ PARP ผู้ผลิตเกษตรต้องประกอบธุรกิจการเพาะปลูกอย่างน้อยในช่วงปีปฏิทิน 2563 และมีผลขาดทุนร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมดที่ยอมรับได้ในปีปฏิทิน 2563 เมื่อเทียบกับ:

- ปีปฏิทิน 2561 หรือ 2562 ตามที่ผู้ผลิตเลือก หากผู้ผลิตได้รับรายได้รวมที่ยอมรับได้ช่วงปีปฏิทิน 2561 หรือ 2562 หรือ
- ผู้ผลิตคาดว่าจะได้รับรายได้รวมที่ยอมรับได้ในปีปฏิทิน 2563 หากผู้ผลิตไม่มีรายได้รวมที่ยอมรับได้ในปี 2561 หรือ 2562

ใครเป็นผู้มีสิทธิ

เพื่อมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ บุคคล หรือนิติบุคคลต้อง:

- เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือ คนต่างด้าวผู้มีสิทธิทำนักษัตรอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย/ ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ สหกรณ์/ บริษัทจำกัด/ หรือการจัดตั้งลักษณะองค์กรอื่น ๆ ที่จัดการภายใต้กฎหมายของรัฐ/ ชนเผ่าพื้นเมืองอินเดีย/ หรือองค์กรของชนเผ่าพื้นเมือง/ บุคคลต่างชาติ หรือนิติบุคคลต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- เป็นผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เป็นผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งมีสิทธิรับส่วนแบ่งจากสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสามารถให้ส่วนแบ่งหากสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นถูกผลิตและวางจำหน่ายในตลาด
- ประกอบธุรกิจเพาะปลูกเพื่อผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างน้อยในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีปฏิทิน 2563
- สูญเสียรายได้รวมในปี 2563 อย่างน้อยร้อยละ 15 หรือมากกว่า เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือ 2562
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบัญญัติ "การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ" (Highly Erodible Land and Wetland Conservation) หรือที่มักเรียกว่าบัญญัติการปฏิบัติตามเพื่อการอนุรักษ์
- ไม่เคยละเมิดกฎหมายการใช้สารควบคุม



- ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ PARP (FSA-1122) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแบบเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามที่ระบุในหัวข้อเรื่องเอกสารด้านล่าง

เพื่อมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ บุคคล หรือนิติบุคคลต้องมีเฉลี่ยรายรับรวมที่ปรับแล้ว (AGI) น้อยกว่า 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีภาษี 2559/ 2560/ และ 2561 หรือมีรายรับรวมที่ปรับแล้วน้อยกว่า 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีภาษี 2563 หากเกินค่าเฉลี่ย AGI โดยในส่วนของกิจการร่วมค้า และห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้อกำหนดค่า AGI ดังกล่าวจะใช้กับผู้ลงทุนร่วมและสมาชิกห้างหุ้นส่วนสามัญด้วย

สินค้าโภคภัณฑ์ที่เข้าข่ายเกณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร หมายถึงพืชผล เกษตรได้นำ ปศุสัตว์ ผลพลอยได้จากปศุสัตว์ หรือสัตว์อื่น ๆ และผลพลอยได้จากสัตว์อื่น ๆ ซึ่งผลิตในฐานะส่วนหนึ่งของการประกอบกร และมิเจตนาวางจำหน่ายในท้องตลาด โดยรวมเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือผลิตนอกสหรัฐอเมริกาโดยผู้ผลิตที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาและวางจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้:

- สัตว์ที่ปล่อยอิสระตามป่า
- ม้า และสัตว์อื่น ๆ ที่เลี้ยงเพื่อใช้งานหรือเพื่อการแข่งขัน หรือการพนัน
- พันธุ์สัตว์น้ำที่ตามค่านิยมไม่ถือเป็นเกษตรได้นำ
- พืชกัญชง (Cannabis sativa L) และส่วนใด ๆ ของพืชที่ไม่ตรงนิยามของพืชกัญชง (hemp) และ
- ท่อนซุง

มีวิธีการสมัครอย่างไร

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสามารถทำการสมัครโดยการกรอกแบบฟอร์ม FSA-1122 ซึ่งเป็นแบบสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP) และยื่นต่อหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ที่สำนักงานโคกก็ได้ การสมัครที่ถูกต้องสมบูรณ์จะประกอบไปด้วยรายการทั้งหมด ดังนี้:

- แบบฟอร์ม FSA-1122 หรือ แบบสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบสมัครเข้าร่วมโครงการให้สมบูรณ์ พร้อมด้วยลายเซ็น และนำไปยื่นต่อหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ที่สำนักงานโคกได้ทั่วประเทศ ผู้สมัครต้องยื่นรายได้รวมสำหรับปี 2561 หรือ 2562 และ 2563 ในแบบฟอร์ม FSA-1122 ด้วย
- แบบฟอร์ม AD-2047 หรือ แบบแสดงข้อมูลของลูกค้า
- แบบฟอร์มนี้จะกรอกให้บุคคล และนิติบุคคล (รวมถึงสมาชิกของนิติบุคคล) ที่ไม่เคยให้ข้อมูลของตนแก่กระทรวงเกษตร (USDA) มาก่อน โดยกระทรวงเป็นผู้ระบุตัวตนของลูกค้า
- แบบฟอร์ม CCC-902 หรือ แผนกระบวนการเพาะปลูก
- บุคคล และนิติบุคคลจะต้องกรอกแบบ CCC-902 เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบวงเงินที่ได้รับ ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ พร้อมทั้งระบุชื่อสมาชิก และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- แบบฟอร์ม CCC-941 หรือ แบบรับรองรายได้รวมเฉลี่ยที่ปรับแล้ว (AGI) และใบอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางภาษี
- แบบฟอร์มนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับปีโครงการ 2563 สำหรับบุคคล หรือนิติบุคคล รวมถึงสมาชิกของนิติบุคคล หุ่นยนต์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทายาท หรือ ผู้ได้รับผลประโยชน์ หากยังไม่มียอดดังกล่าวในระบบ
- แบบฟอร์ม FSA-1123 หรือ แบบรับรองรายได้รวมที่ปรับแล้ว (AGI) สำหรับปี 2563 (หากเกี่ยวข้องกับกรณีของตน)
- แบบฟอร์มนี้อาจจำเป็นต้องยื่นหากบุคคล หรือนิติบุคคลมีค่าเฉลี่ยรายได้รวมที่ปรับแล้ว หรือ AGI เกินเกณฑ์ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บุคคล หรือนิติบุคคลสามารถถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนด AGI หาก AGI ในปี 2563 เท่ากับหรือน้อยกว่า 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- แบบฟอร์ม AD-1026 หรือ แบบรับรองการอนุรักษ์พื้นที่ดินที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ (HELC) และการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (WC)
- ผู้สมัครทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม AD-1026 ให้สมบูรณ์ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ จากการเพาะปลูก

ผู้สมัครสามารถระบุรับรองได้ในช่อง 5A หากผู้สมัครมีผลประโยชน์จากการเพาะปลูก ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนทั้งหมด



- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ
 - หากมีการขอเอกสารหลักฐานโดยกระทรวงเกษตร (USDA) ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานนั้นเพื่อยืนยันคุณสมบัติ รวมถึงข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัคร เช่น หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงรายได้รวมที่ผู้สมัครได้รับรอง อาทิ ใบเสร็จรับเงิน แบบแสดงภาษีเงินได้ และเอกสารอื่น ๆ ที่กระทรวงเกษตรสามารถรับเป็นหลักฐานได้

สามารถสมัครได้ที่ใด

เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ของศูนย์บริการของ USDA ใกล้บ้านท่านจะช่วยท่านในการสมัคร ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ โทรสาร ยื่นส่งกับตัว หรือ ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ โปรดติดต่อสำนักงาน FSA ที่อยู่ใกล้บ้านท่านล่วงหน้าก่อนการส่งใบสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับคำแนะนำและความช่วยเหลือ ใบสมัครโครงการ PARP และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ farmers.gov/parp.

รายได้รวมที่ยอมรับได้ (Allowable Gross Revenue)

รายได้รวมที่ยอมรับได้จะนับรวมรายได้ทั้งหมดที่ผู้ผลิตได้รับในลักษณะ "เงินสด" ในช่วงปีปฏิทินที่เกี่ยวข้อง และได้มีการรายงานในแบบ F ของเอกสารแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS) หรือในแบบภาษีของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ รายได้รวมที่ยอมรับได้ไม่ได้รวมต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ได้จากการเพาะปลูก รายได้รวมที่ยอมรับได้จะต้องมาจากการผลิต หรือการจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งได้แก่ พืชผล พันธุ์สัตว์น้ำ ปศุสัตว์ ผลพลอยได้จากปศุสัตว์ หรือสัตว์อื่น ๆ หรือผลพลอยได้จากสัตว์อื่น ๆ โดยต้องผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือผลิตนอกสหรัฐอเมริกาโดยผู้ผลิตที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาและวางจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา

วิธีการคิดรายได้รวมที่ยอมรับได้

ตารางด้านล่างเป็นแนวทางกำหนดแหล่งที่มาของรายได้ที่ยอมรับได้ และแสดงรายการที่ต้องรวม/ ไม่รวมในรายได้รวมที่ยอมรับได้สำหรับแต่ละโครงการ

โครงการ	โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)	
แหล่งที่มา	รายได้ที่ยอมรับได้	รายการที่ไม่รวมในรายได้รวม
<p>แผน F บรรทัด 1C</p> <p>"การจำหน่ายปศุสัตว์ที่ซื้อมา และรายการอื่น ๆ ที่เป็นการจำหน่ายต่อ" หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F</p>		<p>การจำหน่ายต่อโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปหรือลักษณะ</p>
<p>แผน F บรรทัด 2</p> <p>การจำหน่ายปศุสัตว์ ผลผลิต เมล็ดพืช และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท่านเป็นผู้เลี้ยงหรือปลูก หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F</p>	<p>การจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน หรือด้วยหลักการอื่น ๆ ของสินค้าดังกล่าว</p> <p>หมายเหตุ: การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำที่เข้าขายตามเกณฑ์จะต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงโดยผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ และต้องเลี้ยงในแหล่งน้ำที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากปศุสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์ (ตารางหมายเลข 4797 ส่วนที่ 1 แถว (d) หรือ (g) หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F) • สินค้าคงคลังที่ยกยอดมาจากปีภาษีก่อนหน้า • กระบวนการหลังการผลิต (เพิ่มมูลค่า) เช่น การแปรรูปปอให้เป็นไวน์ หรือสตอเบอรี่เป็นแยม • สินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากผลผลิตที่ปลูกหรือเลี้ยงในสหรัฐอเมริกา (กรณีปลูกหรือเลี้ยงโดยผู้ผลิตพลเมืองสหรัฐอเมริกาและจำหน่ายในตลาดของสหรัฐอเมริกา) • รายรับจากการค้าขายระหว่างประเทศที่ดำเนินภายในประเทศ (IC-DISC)ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อบริโภคโดยเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้เลี้ยงแบบสัญญา • สัตว์ที่ปล่อยอิสระตามป่า • ม้าและสัตว์อื่น ๆ ที่เลี้ยงเพื่อใช้งานหรือเพื่อการแข่งขัน หรือการพนัน • ท่อนซุง • พันธุ์สัตว์น้ำที่ไม่ได้เลี้ยงเพื่อ: <ul style="list-style-type: none"> • บริโภคเป็นอาหารแก่มนุษย์ หรือปศุสัตว์ • ใช้ทางอุตสาหกรรมหรือชีวมวล • เป็นอาหารให้ปลาที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคของมนุษย์ • เป็นปลาสวยงามที่ขายหรือเพาะพันธุ์ในตู้จำลอง <p>พืชกัญชง (Cannabis sativa L.) และส่วนใด ๆ ของพืช รวมถึงเมล็ดพันธุ์ และสิ่งที่ได้มาจากพืชทั้งหมด รวมทั้งสารสกัด สารแคนนาบินอยด์ สารไอโซเมอร์ กรด เกลือ และ เกลือไอโซเมอร์ (ไม่ว่าจะปลูกหรือไม่ก็ตาม) ที่มีความเข้มข้นของสารเดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9 tetrahydrocannabinol) มากกว่าร้อยละ 0.3 บนความชื้นมาตรฐานแห้ง และปลูกโดยมีใบอนุญาตซึ่งกำหนดและออกโดยหน่วยงานควบคุมของรัฐที่อนุญาตการผลิตพืชขาย</p>
<p>แผน F บรรทัด 3A</p> <p>"การจัดจำหน่ายในรูปแบบสหกรณ์" แบบฟอร์ม 1099-PATR หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F</p>	<p>ยอดที่ต้องเสียภาษีจากการจัดจำหน่ายในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผลิตโดยผู้สมัคร</p>	
<p>แผน F บรรทัด 4A</p> <p>"การจ่ายเงินของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร" แบบฟอร์ม 1099-G หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F</p>	<p>การจ่ายเงินช่วยเหลือจากโครงการดังต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการเพาะปลูก หรือปีโครงการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC/PLC • BCAP • DMC • LDP, MLG • MFP • โครงการคุ้มครองส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์นม • โครงการช่วยเหลือการค้าอาหารทะเล (STRP) 	<p>เงินช่วยเหลือในช่วงเกิดโรคระบาดจากโครงการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFAP 1 • CFAP 2 • PLIP • SMHPP <p>เงินช่วยเหลืออื่น ๆ</p> <p>ในช่วงเกิดโรคระบาดที่ไม่ใช่การชดเชยการสูญเสียสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร หรือการสูญเสียรายได้จากสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งรวมถึง/ แต่ไม่จำกัดเพียง:</p> <ul style="list-style-type: none"> • การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย (cost-sharing) • การสูญเสียอาคารบ้านเรือน เป็นต้น • โครงการอื่น ๆ: • เงินช่วยเหลือจากโครงการอนุรักษ์ • โครงการเยียวยาฉุกเฉิน ปี 2563

โครงการ	โครงการช่วยเหลือด้านรายได้ในช่วงโรคระบาด (PARP)	
แหล่งที่มา	รายได้ที่ยอมรับได้	รายการที่ไม่รวมในรายได้รวม
<p>แผน F บรรทัด 5A – 5C</p> <p>“เงินกู้จากบริษัทเครดิตสินค้าโภคภัณฑ์ (CCC) หากพิจารณาถือเป็นรายรับและได้รายงานในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS)</p> <p>“เงินกู้จากบริษัทเครดิตสินค้าโภคภัณฑ์ (CCC) ตามคำพิจารณา” แบบฟอร์ม 1099-A หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F</p>	<p>เงินกู้จากบริษัทเครดิตสินค้าโภคภัณฑ์ (CCC) หากพิจารณาถือเป็นรายรับและได้รายงานในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS)</p>	
<p>แผน F บรรทัด 6</p> <p>“กำไรจากการประกันพืชผลและการจ่ายเงินของรัฐบาลกลางเพื่อช่วยเหลือจากภัยพิบัติต่อพืช” หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F</p>	<p>กำไรจากการประกันพืชผล ซึ่งได้รับจากหน่วยงาน FCIC หรือแผนประกันของเอกชน โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงปีการเพาะปลูก (ตามที่รายงานในสัญญาการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย IRS)</p> <p>เงินเยียวจากโครงการช่วยเหลือผู้ประมงภัยพิบัติของรัฐบาลกลาง :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 WHIP • ELAP • LFP • LIP • NAP • MLP • OFSLP • TAP • WHIP+ <p>เงินจ่ายผ่านสัญญาเงินอุดหนุนกับหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) เพื่อชดเชยการสูญเสียพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินอุดหนุนจากกระทรวงพาณิชย์/ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) / และกองทุนจากโครงการของรัฐ <p>เพื่อชดเชยการสูญเสียโดยตรงของพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์ หรือการสูญเสียรายได้จากพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์</p>	
<p>แผน F บรรทัด 7</p> <p>“ค่าจ้างเก็บเกี่ยว (หรือแรงงานจักรกล)” หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F</p>		<p>รายรับจากค่าจ้างเก็บเกี่ยว</p>
<p>แผน F บรรทัด 8</p> <p>“รายรับอื่น ๆ รวมถึงเครดิตภาษีน้ำมันหรือแก๊สของรัฐ/ หรือเงินคืน” หรือข้อมูลที่อาจมีการรายงานในแผน F</p>	<p>รายได้อื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตพืชผลที่เข้าข่ายเกณฑ์ ตามที่สัญญาการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS)</p> <p>กำหนดให้ผู้สมัครต้องรายงาน ซึ่งรวมถึง/ แต่ไม่จำกัดเพียง:</p> <ul style="list-style-type: none"> • เครดิตภาษีน้ำมันหรือแก๊สของรัฐ • รายรับจากที่ดินที่เป็นทางผ่าน (ไม่มีการเก็บเกี่ยว) • รายรับเฉพาะจากสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งได้รับจากรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่น • รายได้ขณะประกอบการให้อาหารปศุสัตว์ 	<ul style="list-style-type: none"> • รายรับจากนิติบุคคลที่เป็นทางผ่าน (pass-through entity) เช่น บริษัท แบบ S-Corporation หรือ บริษัท จำกัด (LLC) • การแลกเปลี่ยนใบรับรอง • กำไรสุทธิจากการกันความเสี่ยง หรือการบังกำไร • ค่าแรง เงินเดือน ทิป • การยืมเงินสด • การเช่าอุปกรณ์เครื่องมือ หรือเสบียง • รายได้ขณะเป็นผู้ผลิตแบบสัญญา

หมายเหตุ: ไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นแผน F ในการพิจารณาที่กำหนดรายได้รวมที่ยอมรับได้ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ยื่นแผน F ผู้สมัครสามารถใช้แบบฟอร์มภาษีของรัฐในการกำหนดพิจารณารายได้รวมที่ยอมรับได้ในลักษณะเดียวกับการยื่นแผน F

การคำนวณเงินจ่าย

เงินช่วยเหลือของโครงการ PARP จะจัดสรรให้แก่ผู้ผลิตที่สูญเสียรายได้รวมที่ยอมรับได้ ร้อยละ 15 หรือมากกว่า ในปี 2563 เมื่อเทียบกับรายได้รวมที่ยอมรับได้ในปี 2561 หรือ 2562 (ตามที่ผู้ผลิตเลือก)

การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับรายได้รวมที่ยอมรับได้ของผู้สมัครในปี 2561 หรือ 2562 (ตามที่ผู้ผลิตเลือก) ลบด้วยรายได้รวมในปี 2563 คูณด้วยร้อยละ 80 (หรือ ร้อยละ 90 หากเป็นเกษตรกรและผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น/ มีทรัพยากรจำกัด/ ด้อยโอกาสทางสังคม/ หรือเป็นทหารผ่านศึก ซึ่งได้ยื่นแบบฟอร์ม CCC-860) และลบด้วยเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคระบาดที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับมาก่อนหน้า

หน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งหมดเขต การรับสมัคร กระทรวงเกษตรอาจแบ่งจ่ายเงินงวดสุดท้าย หรือกำหนดวงเงินสูงสุด ให้ต่ำลง หากยอดเงินช่วยเหลือที่คำนวณรวมทั้งหมดนั้นเกินเงินทุนรวมที่สรร สำหรับโครงการ PARP

วงเงิน และรายได้รวมที่ปรับแล้ว

ยอดรวมเงินช่วยเหลือของโครงการ PARP ที่บุคคล หรือนิติบุคคล (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญ และกิจการร่วมค้า) สามารถได้รับเป็นเงินจำนวน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ เงินที่จ่ายแก่ผู้สมัครที่เป็นการประกอบการร่วม ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือกิจการร่วมค้า จะไม่สามารถเกินวงเงิน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือวงเงินอาจลดลงหากมีกรณีที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นวงเงินต่อหนึ่งบุคคล หรือนิติบุคคลที่ถือกรรมสิทธิ์ขั้นสูงสุดของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือกิจการร่วม เว้นแต่สมาชิกขั้นสูงสุดเป็นกิจการร่วม อีกรีกิจการ

เงินที่จ่ายแก่นิติบุคคลจะถูกจัดสรรแก่บุคคล หรือนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ ในกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น โครงการ PARP จ่ายเงินจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่นิติบุคคลที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 คน โดยสมาชิกแต่ละคนมีส่วนแบ่งในกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลนั้นร้อยละ 50 โครงการจะต้องจ่ายเงินแก่นิติบุคคล และสมาชิกแต่ละคนของนิติบุคคล ตามตัวอย่างนี้ โครงการจะต้องจ่ายเงินจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่นิติบุคคล และเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่สมาชิกแต่ละคน โดยยอดเงินมาจากการรวบรวมยอดของกิจการทั้งหมดที่นิติบุคคล หรือสมาชิกของนิติบุคคลมีผลประโยชน์อยู่ และจำกัดโดยวงเงินของโครงการ จำนวน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการลดจำนวนเงินลง หากนิติบุคคล หรือสมาชิกคนใดของนิติบุคคลมียอดถึง 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการ PARP จะจ่ายเงินแก่บุคคล หรือนิติบุคคลจนกว่าเงินจะถูกจ่ายให้แก่บุคคลเพียงคนเดียว ยกเว้นว่าการจ่ายเงินจะหยุดที่กรรมสิทธิ์ขั้นที่ 4 ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายแก่นิติบุคคลอาจลดลง ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของสมาชิกที่มีกรรมสิทธิ์ต่ำกว่าขั้นที่ 4



อื่น ๆ

เงินที่จ่ายโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลที่ยังเป็นเด็กไม่บรรลุนิติภาวะจะไม่สามารถนำไปรวมกับรายได้ของผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของเด็ก

ติดต่อหน่วยงานใดหากต้องการความช่วยเหลือ

ผู้สมัครที่ประสงค์รับการช่วยเหลือแบบ 1:1 ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ PARP สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ติดต่อ หมายเลข 877-508-8364 เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร (USDA) โดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัคร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สรุปข้อมูลสำคัญฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ PARP สามารถศึกษาได้ที่ farmers.gov/parp, fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief หรือติดต่อสำนักงานของหน่วยงานเกษตรบริการ (FSA) ในพื้นที่ของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสำนักงานของ FSA ในพื้นที่ของท่านได้ที่ farmers.gov/service-center-locator.